

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบลเวียง

<p>ปีงบประมาณ</p>	<p>2566</p>
<p>หลักการและเหตุผล</p>	<p>ภัยพิบัติ คือ ภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน โดยส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนในสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ภัยพิบัติแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้น เนื่องจากปัจจุบันภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ได้มีความรุนแรงและสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก การให้ความช่วยเหลือของภาครัฐการดำเนินการยังมีข้อจำกัดจึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ที่จะต้องให้ความร่วมมือร่วมใจ และ สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งจะต้องได้รับการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ทบทวนวิธีปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุให้กับอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบลเวียง เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม ทั้งนี้สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในทุกๆ ด้านอย่างถูกต้องและสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐอย่างทันทั่วถึง ตลอดจนเป็นการทบทวนความรู้ในการป้องกันภัยต่างๆ จัดปัญหาที่พบในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จะส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการช่วยเหลือ อีกทั้งวิธีการนำส่งที่ไม่ถูกต้องปลอดภัยเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นหรืออาจจะเสียชีวิตจากปัญหาที่พบทำให้เห็นว่าระบบการให้ความช่วยเหลือในการกู้ชีพกู้ภัยยังต้องได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพต่อไป</p>
<p>วัตถุประสงค์</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกทบทวน พัฒนาเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยและการกู้ชีพกู้ภัยต่างๆให้สามารถช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ได้อย่างถูกวิธี 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุขั้นต้น ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง เช่น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ภัยประจำพื้นที่ เป็นต้น 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และมีความสามารถในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินในชุมชนของตนเองและเพื่อเรียความพร้อมในการป้องกันภัยมากขึ้น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>ตัวชี้วัดด้านปริมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการโครงการ ร้อยละ 60 <p>ด้านคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ณ สภาวะฉุกเฉิน
<p>ระยะเวลาดำเนินงาน</p>	<p>ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึง 16 ธันวาคม 2566</p>

งบประมาณตามแผนฯ	300000
งบประมาณที่ตั้งไว้	300000
งบประมาณเบิกจ่าย	300000
งบประมาณคงเหลือ	0
การดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว
เป้าหมายที่คาดหวัง	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครตำรวจบ้าน อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยที่ได้รับการคัดเลือกจากหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ และจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 200 คน
ผลการดำเนินโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกทบทวน พัฒนาเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยและการกู้ชีพกู้ภัยต่างๆให้สามารถช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ได้อย่างถูกวิธี 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือขั้นต้น ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง และมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติในสถานการณ์ต่างๆ สามารถติดต่อประสานงาน รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อขอรับการช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม 3. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และมีความสามารถในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินในชุมชนของตนเอง และเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยมากขึ้น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	ไม่มี